

NỬA NHIỆM KỶ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định đó là "Tích cực đổi mới sáng tạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính (CCHC); thực hiện nghiêm túc cơ chế trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị". Cụ thể hóa mục tiêu đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác CCHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã xác định chủ đề của năm 2023 là "Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá vươn lên", đồng thời phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, cải tiến quy trình giải quyết, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí; chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là đối với các dịch vụ công thiết yếu. Ông Phạm Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức đổi mới tư duy, tác phong giải quyết công việc theo tinh thần CCHC. Tận tình hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp, HTX, công dân thực hiện các TTHC theo phương thức trực tuyến. Thường xuyên rà soát các TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh công khai các TTHC mới, TTHC bổ sung, TTHC sửa đổi hoặc bãi bỏ. Sở cũng rút ngắn thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngành giải quyết như: cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 2 ngày làm việc so với quy định 3 ngày làm việc; thủ tục quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng

vốn đầu tư ngoài ngân sách thuộc tỉnh Thái Bình" "Chính quyền số Thái Bình", "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" thường xuyên cung cấp thông tin từ chính quyền tới người dân, doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) cho biết: 100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của thị trấn đều được ký số tạo tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm được thời gian, giúp đổi mới tư duy, công chức giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn. Cùng với đó, thị trấn đã thành lập tổ công nghệ số ở 16 tổ dân phố hướng dẫn người dân tiếp cận được các tiện ích về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến tốt hơn. 9 tháng đầu năm 2023, thị trấn tiếp nhận 1.100 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đã hoàn thành giải quyết 100% theo đúng thời gian quy định.

"Đòn bẩy" để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra

Hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Thái Bình tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh CCHC, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể với mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương chủ



Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).

động rà soát, tháo gỡ các "điểm nghẽn", "nút thắt" và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngay từ đầu năm 2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị về CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. UBND tỉnh thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; 3 tổ công tác chỉ đạo giải quyết các công việc còn tồn tại, vướng mắc do 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng số vốn đăng ký 57.149,4 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 1 tỷ USD, cao hơn số vốn đầu tư FDI từ năm 2020 trở về trước. Tính đến tháng 6/2023 có

313 dự án đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp còn hiệu lực (219 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh) với tổng số vốn 123.466 tỷ đồng. Thái Bình vẫn giữ vững vị trí nằm trong top dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Nhiệm vụ đặt ra trong nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thái Bình là rất nặng nề; trong đó tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, tỉnh đã xác định đổi mới tư duy mạnh mẽ, thay đổi cách tiếp cận, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, tôn trọng tiếng nói khách quan, không cứng nhắc, bám sát khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ, giải quyết hiệu quả. Từ đó tạo bước đột phá trong công cuộc CCHC, đưa CCHC trở thành "đòn bẩy" để hiện thực hóa những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển.

MẠNH CƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG
30 năm đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm



Lãnh đạo nhà trường trao giải cho học sinh đạt giải kỳ thi olympic Toán học quốc tế IMEC năm 2023.

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tọa lạc ở phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, được thành lập năm 1993 trên cơ sở tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Lý Tự Trọng. 30 năm là một chặng đường dài với biết bao kỷ niệm đáng ghi nhớ, biết bao khó khăn, vất vả cùng với những niềm vui, niềm tự hào. Bằng những nỗ lực phấn đấu không ngừng, các thế hệ thầy và trò Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã thực hiện xuất sắc sứ mệnh "trồng người" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho.

Những ngày đầu thành lập, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng chỉ là một ngôi trường đơn sơ, với dãy nhà 3 tầng: 15 phòng học, 6 phòng chức năng được xây dựng kiên cố, còn lại là nhà cấp 4 đã cũ, phòng làm việc và các công trình phụ trợ còn thiếu. Trong quá trình 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền; sự tận tâm, đầy nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, nhà trường đã từng bước nâng cấp và xây dựng mới các dãy phòng học khang trang. Đặc biệt năm 2022, UBND thành phố đầu tư

gắn 15 tỷ đồng để xây dựng mới dãy nhà học 3 tầng, khu bếp ăn bán trú, mở thêm 2 công phụ, sửa chữa 2 dãy nhà 3 tầng và 2 tầng cũ. Đến nay, nhà trường đã có 33 phòng học kiên cố, 13 phòng chức năng, bảo đảm cho công tác quản lý hành chính, hoạt động dạy học. Bằng truyền thống sáng tạo, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm và khát vọng vươn lên, trong những năm qua, nhà trường luôn tự hào là đơn vị top đầu, là địa chỉ giáo dục cấp tiểu học uy tín của nhân dân và học sinh thành phố Thái Bình.

Đặt nền những bề dày thành tích của nhà trường, trước hết thuộc về sự kiên trì, nỗ lực phấn đấu không ngừng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên học và học sinh nhà trường, sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bồ Xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình, của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội cùng hội cha mẹ học sinh.

Bước đường xây dựng và phát triển của Trường đã mang đậm dấu ấn về nghĩa Đảng, tình dân. Sự nghiệp giáo dục của nhà trường không ngừng phát triển về quy mô, số lượng, chất

lượng. Như những cây xanh mỗi năm một lớn, các thế hệ học sinh ngày càng chuyên cần, chăm ngoan, lĩnh hội kiến thức ngày càng thực tiễn và hiện đại hơn. Các em đã đạt những thành tích xuất sắc trong tu dưỡng và học tập. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn trong top đầu các trường tiểu học của thành phố Thái Bình. Kết quả chất lượng học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng đạt 100%, tỷ lệ hoàn thành tốt trên 91%, không có học sinh chưa hoàn thành. Với định hướng "Đào tạo mũi nhọn song hành với giáo dục toàn diện" trong chiến lược phát triển giáo dục, nhà trường luôn chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, chủ động đề ra nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ đẩy mạnh công tác quản lý, phát huy năng lực sáng tạo của giáo viên và học sinh trong công tác bồi dưỡng. Từ đó, các tổ chuyên môn và giáo viên xác định rõ: Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện trong các tiết học chính khóa và ngoại khóa. Các kế hoạch dạy học luôn được điều chỉnh bảo đảm chất lượng giáo dục và phù hợp với điều kiện thực tế, hiện

trung việc soạn kế hoạch bài dạy, tích cực tham gia các cuộc giao lưu, sân chơi trí tuệ gắn với kiểm tra kiến thức giữa lý thuyết và thực tiễn... để mọi học sinh được tham gia, giúp các em có cơ hội trải nghiệm, thể hiện năng khiếu cá nhân. Nhờ đó, Trường luôn có số lượng học sinh giỏi các cấp xếp thứ nhất, nhì thành phố; đóng góp nhiều học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 2 năm học vừa qua có gần 320 học sinh đạt học sinh giỏi thành phố, 94 học sinh giỏi cấp tỉnh, 67 học sinh giỏi quốc gia.

Song song với sự phát triển về quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được tăng cường. Suốt 30 năm qua, các thế hệ thầy cô Trường Tiểu học Lý Tự Trọng luôn tâm huyết với nghề, tận tâm đối với thế hệ trẻ, nhiều thầy cô đã tư duy sáng tạo, tìm tòi những phương pháp mới, viết những sáng kiến, những kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ. Để phát triển đội ngũ có chất lượng, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp cán bộ, giáo viên tham gia học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, giáo viên

Trong 30 năm (1993 - 2023), Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:

- Trường đạt chuẩn quốc gia mức I năm 2005; đạt chuẩn quốc gia mức II năm 2010;
- Trường vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý:
 - Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001;
 - Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011;
 - Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2023, của UBND tỉnh năm 2005, 2021, của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2012;
 - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Công ty Bảo Việt Việt Nam, Bảo hiểm Y tế Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen, giấy khen của các ban, ngành trong tỉnh và thành phố.

chuẩn kiến thức, kỹ năng... Đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, nhanh nhạy trong việc tiếp cận, học hỏi cái mới, giàu lòng nhân ái và luôn lấy học sinh làm trung tâm. Đến nay, Trường có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trình độ đại học trở lên đạt 97,9%; 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ; nhiều giáo viên là giáo viên dạy giỏi, được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Phát huy bề dày truyền thống 30 năm qua, chúng ta trân trọng và biết ơn các thế hệ nhà giáo đã dày công vun đắp, xây dựng mái trường, cảm ơn các bậc phụ huynh đã đặt niềm tin ở nhà trường, cảm ơn các thế hệ học sinh đã thấp sáng ngọn lửa truyền thống của học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, cảm ơn các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhà trường ngày càng phát triển, đứng vững trong top đầu, có chất lượng của các giáo dục tiểu học thành phố, xứng đáng với truyền thống rất đáng tự hào, là địa chỉ tin cậy của học sinh và các bậc cha mẹ học sinh.

Thạc sĩ **NGUYỄN THIỆN LỢI**
Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Lý Tự Trọng



Giờ học của cô và trò lớp 1 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.